
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

ประชาชนให้ความสนใจไปเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อย่างต่อเนื่องส่งผลให้บรรยากาศเป็นไป
ด้วยความคึกคัก  

 

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 

วันท่ีข่าว : 9 กุมภาพันธ์ 2560  

ตลอดช่วงเช้าวันนี้ ประชาชยังคงให้ความสนใจเดินทางไปเลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ท่ีตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่ง
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เมืองสุขภาพด ีวิถีไทย อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุข เจ้าภาพการจัดงาน ครั้งนี้ ได้รวบรวม
สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผู้ประกอบการทุกพื้นที่ท่ัวประเทศมาน าเสนอ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวชมงาน
จ านวนมาก โดยสินค้าท่ีได้รับความนิยมส่วนใหญ่ มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สมุนไพรไทย ทั้งสดและแปรรูป หมอน
ยางพาราแท้ 100 เปอร์เซ็นต์จากจังหวัด ชุมพร ยืดหยุ่นดี ไม่หดตัว ผ่านการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย ขณะที่
นางดุษฎีสุทธิเลิศ เจ้าของร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากดอยน้ าซับจังหวัดเชียงราย ได้เชิญชวนผู้สนใจและกลุ่มสุภาพสตรีให้มา
เลือกซื้อสมุนไพรของตนเอง เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะน าไปใช้หลายชนิด นอกจากน้ี ภายในงานยังมีการสาธิตผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์ การจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อยหลายชนิด เช่น ข้าวเกรียบปลาทู เกรด A ของอร่อย เมือง
นราธิวาส ปราศจากสารกันบูด ก๋วยเตี๋ยวเห็ด อาหารจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต ข้าวเหนียวมะม่วง และหอย
ทอดจากร้านช่ือดัง สายสามารถเดินทางมาเที่ยวตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างท าเนียบรัฐบาลได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกา
ถึง 19.00 น. 
 
ข้อมูลข่าวและที่มา 
ผู้สื่อข่าว : เพชรทัย เกิดโชต ิ
Rewriter : อรจินดา บุรสมบูรณ ์
ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th 
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จัดเต็มกิจกรรม-สาระบันเทิง! "งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560" ยกระดับสู่บึงกาฬ 4.0 

                 

กลับมาสร้างความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างอาชีพสุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง ส าหรับ "งานวันยางพาราและกาชาดบึง

กาฬ 2560" งานมหกรรมยางพาราอันดับ 1 ของประเทศไทย จัดขึ้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ เมืองหลวงของยางพาราภาคอีสาน โดย

ปีนี้ต่อยอดความส าเร็จ จัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 ภายใต้แนวคิด "บึงกาฬศูนย์กลางยางพารา การท่องเท่ียวก้าวหน้า การค้าก้าว

ไกล" 

โดยงานในปีนี้ นอกจากสอดรับกับสถานการณ์ราคายางพาราที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเต็มไปด้วยความบันเทิง 

สาระความรู้ ไปจนถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับสู่การเป็น "บึงกาฬ 4.0"ตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" 

โดยงานนี้จัดเต็มถึง 7 วัน ระหว่างวันท่ี 16-22 กุมภาพันธ์ ด้วยไฮไลท์ เบิ่งสวนไฟ "ปีระกา" ตื่นตาไปกับโคมไก่ยักษ์ ชม

พิพิธภัณฑ์ยางพารา กับ Rubber Land สัญจรครั้งแรกของอีสาน พร้อมเรียนการท าอาหาร งานฝีมือ และการตลาด ส่งเสริม

อาชีพให้ชาวบ้านชาวบึงกาฬ โดยทีมงาน มติชนอคาเดมี่ ไม่เพียงเท่านี้ ยังจัดเต็มความสนุกสนานด้วยคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ จาก

ศิลปินลูกทุ่งช้ันน าของประเทศ น าโดย คณะหมอล าประถมบันเทิงศิลป,์ กระแต-กระต่าย, จินตหรา พูนลาภ, ใบเตย อาร์สยาม

, ก้อง ห้อยไร่ และ จ๊ะ อาร์สยาม ท่ีจะมาสร้างสีสันให้กับงานในปีน้ี 

 

http://www.prachachat.net/online/2017/02/14867244511486724503l.jpg


โดย พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ บอกว่า การจัดงานวันยางพาราบึงกาฬปีน้ี มีการเช่ือมโยงท่ีส าคัญ

จากทุกฝ่าย ซึ่งสามารถพัฒนารายได้และนวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ถ้างาน

วันน้ีส าเร็จ นอกจากจะสร้างไฮไลต์ในการเป็นศูนย์กลางยางพาราแล้ว จะยกระดับเป็นยางพาราบึงกาฬ 4.0 ในอนาคตด้วย 

 

ขณะที่ เชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า งานวันยางพาราบึงกาฬเป็นงานที่มีความส าคัญ 

กยท.มีส่วนร่วมในการดูเเลส่งเสริมการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจร โดยจะเข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรภาค

อีสานในเร่ืองทิศทาง แนวทางของ กยท.ในปี 2560 โดยจะเน้นเร่ืองการแปรรูป เพ่ิมมูลค่า และเร่ืองงานวิชาการ 

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอนยางพารา ที่นอน และแผ่นยางปูพ้ืน 

 

และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ปี นิตยสารเทคโนโลยชีาวบา้น ในเครือมติชน พานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการนิตยสาร
เทคโนโลยชีาวบา้น ไม่พลาดน าส่ิงดีท่ีสุดมาร่วมจดัแสดงในงาน ผา่นการจดัเสวนาและนิทรรศการ เพ่ือมุ่งหวงัพฒันาเขา้สู่
การเกษตร 4.0 

นี่เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ใน "งานวนัยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560" งานเดยีวทีค่รบครันทั้งความรู้

และความบันเทงิ ตลอด 7 วนั ตั้งแต่วนัที ่16-22 กมุภาพนัธ์นี ้

 

เรียบเรียงจาก มติชนออนไลน์ 

 

 

 



 

จัดใหญ่ “งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” ยกระดับนวัตกรรม “บึงกาฬ 4.0” 

    

กลับมาอีกครั้งส าหรับ “งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” งานมหกรรมยางพาราอันดับ 1 ของประเทศไทย จัดขึ้น
ที่จังหวัดบึงกาฬ เมืองหลวงของยางพาราภาคอีสานต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬศูนย์กลางยางพารา การ
ท่องเท่ียวก้าวหน้า การค้าก้าวไกล” 

การจัดงานในปีน้ีนอกจากจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สอดรับกับสถานการณ์ราคายางพาราที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว 
ยังเต็มไปด้วยสาระความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับสู่การเป็น “บึงกาฬ 4.0” 

ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู ่“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” 

 

                     พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ 

พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ บอกว่า การจัดงานวันยางพาราบึงกาฬปีน้ี มีการเช่ือมโยงท่ีส าคัญจากทุก

ฝ่าย ซึ่งสามารถพัฒนารายได้และนวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ถ้างานวันนี้ส าเร็จ 

นอกจากจะสร้างไฮไลต์ในการเป็นศูนย์กลางยางพาราแล้ว จะยกระดับเป็นยางพาราบึงกาฬ 4.0 ในอนาคตด้วย 

http://www.matichon.co.th/news/458983


       

                       พินิจ จารุสมบัติ                                                      นิพนธ์ คนขยัน 
ขณะที ่พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เเละประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ผู้ผลักดันและ
สนับสนุนการจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ ยืนยันชัดเจนว่า งานยางพาราบึงกาฬปีน้ีจะเป็นบึงกาฬ 4.0 แน่นอน เพราะจะมี
นวัตกรรมล้ าสมัยมากมาย รวมถึงไฮไลต์ส าคัญอย่าง “เครื่องกรีดยางอัตโนมัต”ิ รุ่นล่าสุดจากประเทศจีน ท่ีสามารถตอบสนอง
นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีในการสร้างรายได้ ยิ่งในช่วงที่เเรงงานหายไป  “ปีนี้ทางประเทศจีนจะน าเครื่อง
กรีดยางอัตโนมัติมาจัดแสดงท่ีงาน 9 เครื่อง เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ได้น้ ายางสม่ าเสมออยู่ในระดับมาตรฐานของสากล 
กรีดแล้วมันไม่เข้าเนื้อยางมากจนเกินไป ไม่ท าให้ต้นยางเสียหายหรือเป็นแผล เวลาฝนตกก็สามารถกรีดยางได้โดยที่หน้ายางไม่
เปียกน้ า แล้วยังช่วยประหยัดเวลาและก าลังคนด้วย ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจอยากได้เครื่องกรีดยางจ านวนมากเนื่องจาก
วันน้ีเขาหาแรงงานกรีดยางไม่ได้ โดยราคาผมก าลังพยายามเจรจาจะไม่ให้เกิน 4,000 บาท/เครื่อง แต่มีความคุ้มค่าแน่นอน 
สามารถคืนทุนได้ในเวลาไม่เกิน 2 ปี” พินิจอธิบาย 

นอกจากนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อน จ.บึงกาฬ สู่การเป็นบึงกาฬ 4.0 แล้ว งานวันยางพาราในปีนี้ยังยกระดับสู่ความเป็น
สากลมากขึ้น โดยมีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องด้านยางพาราจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมพินิจบอกว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ผู้ผลิตอันดับหนึ่งบทบาทงานวันยางพาราจึงมีผลต่อตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดประเทศจีนที่เป็นผู้ใช้ยางพารามากที่สุดในโลก 
ซึ่งงานในปีน้ีจะมีเนื้อหาท่ีเข้มข้นและมีการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติโดยมีผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราจากประเทศ
ต่างๆ เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น สปป.ลาว มาเลเซีย กัมพูชา อินเดีย และจีนเข้าร่วมด้วย จึงนับเป็นความส าเร็จอย่างมากที่งาน
ระดับภูมิภาคสามารถดึงดูดต่างประเทศเข้าร่วมได้มากแบบนี้ งานวันยางพาราบึงกาฬยังขยายผลต่อเนื่อง ถึงเรื่องการค้า การ
ลงทุน ตลอดจนความร่วมมืออีกมากมาย 

อีกตัวอย่างความส าเร็จที่มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือต่อเนื่องในงานวันยางพาราบึงกาฬ ส าหรับโรงงานหมอนและที่นอน
ยางพารา ท่ีมีการผลักดันโดย นิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ 

“ถ้าไม่มีงานวันยางพาราบึงกาฬ คงไม่มีวันน้ี โรงงานหมอนยางพาราก็คงไม่เกิด” 

เป็นความในใจของนายก อบจ.บึงกาฬ ที่ปีแรกปฏิเสธเสียงแข็งไม่อยากจัดงานน้ีและมองไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อย่างไร แต่
วันน้ี นิพนธ์เป็นผู้หนึ่งท่ีสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที ่

“งานวันยางพาราบึงกาฬเป็นเวทีส าคัญของพี่น้องเกษตรกร ไฮไลต์ของปีนี้คือความสามัคคีของการรวมกลุ่มชาวบึงกาฬในนาม
ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ จ ากัด สร้างโรงงานหมอนและที่นอนจากยางพารา ส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นก้าวส าคัญ



ของคนบึงกาฬในการพึ่งพาตัวเองให้ความฝันของชาวสวนยางจะเป็นจริง เมื่อเศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็จะดีตาม

ไปด้วย” นิพนธ์ท้ิงท้าย  “งานวนัยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” คงจะประสบความส าเร็จไม่ได ้หากขาด
ความร่วมมือจากพนัธมิตรส าคญัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

อย่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่พลาดมาร่วมงานพร้อมกับการจัดนิทรรศการพิเศษเพ่ือให้ความรู้ โดยเน้นเร่ือง
นวัตกรรมจากการแปรรูปยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์จากยางพารา 

 
                       เชาว์ ทรงอาวุธ 
เชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า งานวันยางพาราบึงกาฬเป็นงานที่มีความส าคัญ กยท.มีส่วน
ร่วมในการดูเเลส่งเสริมการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจร โดยจะเข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรภาคอีสานในเร่ือง
ทิศทาง แนวทางของ กยท.ในปี 2560 โดยจะเน้นเร่ืองการแปรรูป เพ่ิมมูลค่า และเร่ืองงานวิชาการ ผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา เช่น หมอนยางพารา ที่นอน และแผ่นยางปูพ้ืน 

“นอกจาก กยท.แล้วในงานนี้ยังมีหน่วยงานที่ท างานด้านวิจัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ยางพารามาน าเสนอ ผมว่าวันนี้เร่ืองการพัฒนาโดยเฉพาะเร่ืองงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น นอกจาก กยท.จะมีมหาวิทยาลัย 
ภาคเอกชน หรือนักวิชาการอิสระ จะท าให้งานยางพาราบึงกาฬ เป็นงานส าคัญของประเทศไม่ใช่เฉพาะคนบึงกาฬ หรือ
คนภาคอีสานเท่านั้น เป็นงานที่ผู้ประกอบการและเกษตรกรท่ัวประเทศมามองหาแนวทางยางพาราร่วมกัน” นายเชาว์
กล่าว 

       

                   เฉิน หู้เซิง (โทนี่ เฉิน)                                 พานิชย์ ยศปัญญา 

อีกหนึ่งพันธมิตรที่ส าคัญจากประเทศจีนอย่าง “บริษัท รับเบอร์ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จ ากัด” ผู้ให้การสนับสนุนและร่วมงานยางพารา
บึงกาฬเป็นประจ าทุกป ีเฉิน หู้เซิง (โทนี่ เฉิน) ผู้อ านวยการ ฝ่ายประเทศไทย บอกว่า งานยางพาราและกาชาดบึงกาฬเป็น



เหมือนวันตรุษจีนยางพารา เป็นงานท่ี บริษัท รับเบอร์ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัทผู้ประกอบการจากประเทศจีนพลาดไม่ได้ 
ส าหรับปีนี้ได้เชิญชาวจีนจากหลายบริษัท ปีน้ียังมีโครงการใหม่เป็นการเปิดอีคอมเมิร์ซเพื่อซื้อขายยางพาราผ่านระบบออนไลน์ 
เป็นอาลีบาบารับเบอร์ ท่ีสามารถซื้อขายเเละส่งข้อมูลเรื่องราคาระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยางพาราในต่างประเทศได้โดยไม่ต้อง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน พานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการนิตยสาร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ไม่พลาดน าสิ่งดีที่สุดมาร่วมจัดแสดงในงาน ผ่านการจัดเสวนาและนิทรรศการ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาเข้าสู่
การเกษตร 4.0 

“เรามีเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต ทั้งการน าเสนอเครื่องจักรกลที่ลดต้นทุนการผลิต และเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยมากท่ีสุด ยังมี
เรื่องของการแปรรูป และการต่อยอดการแปรรูป เรื่องของการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา ปีน้ีมีมาน าเสนอมากกว่า 20 ชนิด
มาเล่าให้เข้าใจง่ายตามสไตล์เทคโนโลยีชาวบ้านด้วย” 

      

                พีระพงศ์ ค าชื่น                                  ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี 
นอกจากน้ียังมีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาร่วมให้ข้อมูลกับเกษตรกรด้วย 
 
พีระพงศ์ ค าชื่น ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ธ.ก.ส. ระบุว่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธ.ก.ส.ในปีท่ี
ผ่านมา เรามีทิศทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและยกระดับผู้ผลิต ผู้เพาะปลูก ให้เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวันยางพาราบึงกาฬ ดังนั้นในงานนี้ ธ.ก.ส.จะน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า รวมถึงน าตัวผู้ประกอบการมาพูดคุย
กันในบูธนิทรรศการของธนาคาร 

“ยังมีท่ีปรึกษาเรื่องการให้สินเช่ือเอสเอ็มอีการเกษตร ท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ มาให้
ความรู้ด้วย หากใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือเอสเอ็มอีการเกษตร รวมถึงเรื่องการเพิ่มมูลค่ายางพารา 
สามารถมาพูดคุยกันได้ที่บูธ ธ.ก.ส. ในงานวันยางพาราบึงกาฬได้ทุกวัน” พีระพงศ์อธิบาย 

เพื่อให้ จ.บึงกาฬก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยางพาราของภาคอีสาน พร้อมมุ่งสู่การเป็นแหล่งศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมยางพาราระดับประเทศ ปีนี้มีหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ด้วย 

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี รองผู้อ านวยการส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจ า บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บอกว่า 
เป็นเวลา 3 ปีแล้วที่ มจพ.ได้ร่วมงานวันยางพาราบึงกาฬ ส าหรับปีนี้ มจพ.มีนวัตกรรม 



ตามแนว Industry 4.0 มาน าเสนอ 2 ส่วน คือ นวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้า ซึ่งที่บูธ มจพ.ปีนี้จัดเต็มในส่วนของนวัตกรรม ท้ัง
ถนนยางพารา ถนนกันลื่น ถนนเรืองแสง บล็อกปูถนนจากยางพารา และ นวัตกรรมที่เป็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้โจทย์จาก
ชาวบ้าน 

“ตัวอย่างเช่น โจทย์จากชาวบ้านคือ เวลากรีดยางพาราแล้วฝนตก มีความสูญเสียเกิดขึ้นเยอะมาก เวลาน้ ายางพาราโดนฝน 
เป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ปีนี้มีทางออกให้ดูในงานวันยางพาราครั้งแรกเลยว่า น้ ายางโดนน้ าฝนแล้วจะท า
อย่างไร? ยังมีไฮไลต์เด่นที่ มจพ.ร่วมกับจังหวัดจัดท าถนนยางพาราต้นแบบท่ีบึงกาฬ” ผศ.ดร.ระพีพันธ์ท้ิงท้าย 

      

               ฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน ์
ขณะที่อุทยานการเรียนรู้ยางพารา “รับเบอร์แลนด์ (RubberLand)” ก็มาเปิดอาณาจักรยางพาราที่งานนี้ด้วย 

ฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน ์ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดพี.พี.สยามลาเท็กซ์ ระบุว่า รับเบอร์แลนด์เป็นพิพิธภัณฑ์ยางพาราแห่งแรก
และแห่งเดียวของประเทศไทย 

เราต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ว่าจริงๆ แล้วยางพาราไม่ได้น่าเบื่อ โดยจะย่อยความรู้ให้เป็นแหล่งบันเทิง โดยในงาน
ยางพาราบึงกาฬปีน้ี รับเบอร์แลนด์จะยกพิพิธภัณฑ์ยางพาราแบบย่อมๆ ไปจัดแสดงให้เห็นว่าจริงๆ แล้วยางพาราใช้ท าอะไรได้
มากกว่าท่ีคิด 

“เราอยากจะเป็นจุดเล็กๆ ท่ีจุดประกายให้นักออกแบบ นักเรียนและนักศึกษาได้เห็นว่าเขาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีค่านี้พัฒนา
สร้างนวัตกรรมที่เป็นของไทย โดยในงานจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ร่วม ต้องติดตามกันว่าจะเป็นกิจกรรมอะไร” ฐวัฒน์ท้ิงท้าย 
 
เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน “งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” งานเดียวที่ครบครันทั้ง
ความรู้และความบันเทิง ตลอด 7 วัน ต้ังแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์นี้ ห้ามพลาด 

แล้วพบกันที่จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 



 

3ปัจจัยกดราคายางร่วง ช่วงตรุษจีนแถมตลาดญี่ปุ่นดิ่ง-7วันสูญ1.6พันล. 

 

สมาคมน ้ายางข้นไทย แก้ราคายางดิ่งเหว ชี้ผลพวงจาก 3 ปัจจัยหลัก การยางฯ 3 จังหวัดภาคอีสานหนุน 100 
ล้าน ให้โรงงานยางแท่งแข่งพ่อค้าซื้อน ้ายางประคองราคา สยยท. ประเมิน 7 วันเกษตรกรสูญรายได้ 1,680 
ล้าน 

“ฐานเศรษฐกิจ” ยังคงติดตามสถานการณ์ราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ณ วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560 ราคาประมูลยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ที่ 87.50 บาท/
กก. ปรับตัวลดลงจากวันที่ 31 มกราคมท่ีเคยพุ่งสูงสุดถึง 93.52 บาท/กก. จากสถานการณ์ดังกล่าวนายธีธัช 
สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต้องลงพื้นที่จัดเวิร์กช็อปประชุมร่วมระหว่างผู้ซื้อพบผู้ขาย 
เพ่ือสกัดราคายางที่ลดต่ าลง 

นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายกสมาคมน้ ายางข้นไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทางส านักงานการ
ยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการประชุมระหว่างผู้ซื้อพบผู้ขาย ซึ่งทางสมาคมได้มีโอกาสเข้า
ไปร่วมประชุม โดยมีนายธีธัช ผู้ว่าการ กยท.เป็นประธานในที่ประชุม ( 6 ก.พ. 60) ซึ่งทางสมาคมได้ชี้แจง
ถึงสาเหตุราคายางที่ลดต่ าลงในช่วงนี้มีเหตุจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.คู่ค้าทั้งจีนและมาเลเซีย หยุดการรับ
ซื้อจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน 2.สถานการณ์น้ าท่วมคลี่คลายผลผลิตออกมามากโรงงานรับไม่ไหว เพราะ
รับไว้มากเกินไป ห่วงเรื่องคุณภาพของน้ ายา และ 3.ตลาดยางล่วงหน้าโตคอมของประเทศญี่ปุ่นมีทิศทาง
ขาลง วันหนึ่งลดลง 20-30 เยนโดยไม่มีสาเหตุ 



“บรรยากาศเป็นไปด้วยดี มีเกษตรกรแกนน าจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้เข้ามารับฟัง และเข้าใจปัญหา ปัจจุบัน
ราคาน้ ายางสดดีดกลับขึ้นมาแล้ว ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ราคา 75 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นมา 5 บาท 
เนื่องจากคู่ค้าด าเนินกิจการแล้ว จึงท าให้สถานการณ์ราคาน้ ายางสดดีขึ้น และคาดว่าจะดีข้ึนเรื่อยๆ” 

ขณะที่นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ได้
ลงพื้นที่จัดประชุมสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 
คน เผยสาเหตุที่ต้องการจัดประชุม เพราะต้องการพบปะพ่ีน้องชาวสวนยางทั่วประเทศเพ่ือรับฟังปัญหาและ
พร้อมที่จะน าปัญหาเข้าสู่บอร์ด กยท. ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานเพื่อพิจารณาและขับเคลื่อน
เป็นนโยบายต่อไป 

“วันนี้น้ ายางก้อนถ้วยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีปัญหาราคายางตกต่ าเนื่องจาก ทาง กยท. อนุมัติเงิน
ให้ 3 โรงงานยางแท่ง ที่นครพนม ศรีสะเกษ และอุดรธานี รวมกว่า 100 ล้านบาท ให้ซ้ือน้ ายางแข่งกับ
พ่อค้า เพื่อดึงราคาไม่ให้ตกต่ า แต่คงแค่ประคองสถานการณ์เท่านั้น เพราะงบประมาณมีจ ากัด ส่วนน้ ายาง
ที่ซ้ือไป ทาง กยท.จะส่งไปให้คู่ค้าที่ประเทศจีน” 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 
(สยยท.) เปิดเผยว่า จากราคายางที่ตกต่ าอย่างต่อเนื่องท าให้เกษตรกรสูญเงินประมาณ 240 ล้านบาท ต่อวัน 
หรือ 7 วันเท่ากับ 1,680 ล้านบาท(1-7 ก.พ.) เพราะฉะนั้น ทาง กยท.ควรที่จะต้องหาแนวทางการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ป้องปัญหาราราคายางตกต่ าซ้ าซาก 

 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,234 วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 
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ภาคเกษตรปี “60 จะฟื้นตัว อากาศ ตลาดโลก “หนุน” 

 

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก.  เปิดเผย  ทิศทางที่ดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตรในปี 2560 นั้น ยังต้องระวังปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นอาจส่งผลท าให้ราคา

น้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น กระทบกับต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร  อีกท้ังการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่ง

เป็นประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย อาจท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยในตลาดจีนลดลง  คาดว่าสาขาพืชจะ

ขยายตัวมากที่สุด หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.8-3.8 เมื่อเทียบกับปี 2559 

เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นจากสภาพอากาศท่ีเอื้ออ านวย อีกทั้งรัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสม มีการใช้พันธุ์ท่ี

ดี รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ า จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 

สาขาปศุสัตว์คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1-1.2 โดยปริมาณการผลิตไก่เนื้อ ไข่ไก่ สุกร โคเนื้อและโคนมมีแนวโน้ม

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระบบการเลี้ยง การบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล 

สาขาประมงคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 จากผลผลิตกุ้งท่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงและการบริหาร

จัดการฟาร์มที่ดี ขณะที่ความต้องการของต่างประเทศยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

สาขาบริการทางการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5-2.5 เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก

ปัญหาภัยแล้งที่คลี่คลายลง สาขาป่าไม้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2-3.2 จากนโยบายการโค่นพื้นท่ีสวนยางเก่าและ

ปลูกใหม่ด้วยยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจ  การยางแห่งประเทศไทยก าหนดเป้าหมายการตัดโค่นไว้ที่ 400,000 ไร่ 
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